



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กองบริการงานอนุญาต โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๘๓

ที่ อก ๐๕๐๔/ว ๒๗๕

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษ

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด

ตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้มีหนังสือ ที่ อก ๐๕๐๔/ว ๒๗๕ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษในอัตราร้อยละห้า ของค่าภาคหลวงแร่ สำหรับแร่ทุกชนิดที่ผลิตได้จากประทานบัตร ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ เรียกเก็บ และการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ได้ส่งประกาศกระทรวง อุตสาหกรรมดังกล่าวให้เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และได้ประสานกระทรวงการคลังในการขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษ เพื่อให้สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดที่เรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษจากผู้ถือประทานบัตร โอนเงินบำรุงพิเศษเข้าบัญชี เงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษ เมื่อประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลใช้บังคับ และกระทรวงการคลังได้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษให้แล้ว จะแจ้งให้ทราบ และถือปฏิบัติต่อไป นั้น

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ขอเรียนว่า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการเรียกเก็บ และการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงขอส่ง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวเพื่อทราบและถือปฏิบัติ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) โดยให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. ให้เรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษจากผู้ถือประทานบัตร ในอัตราร้อยละห้าของค่าภาคหลวงแร่ สำหรับแร่ทุกชนิดที่ผลิตได้จากประทานบัตร นับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป พร้อมกับการชำระค่าภาคหลวงแร่ต่อเจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่ที่ประทานบัตรตั้งอยู่ และจัดทำ รายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษไว้ในบัญชีการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษสำหรับจังหวัดนั้น พร้อมทั้งให้นำเงินบำรุงพิเศษที่เรียกเก็บได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและการเหมืองแร่

๒. กรณีเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษจากผู้ถือประทานบัตร ไม่ทันตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ดังกล่าว ที่ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้เรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษย้อนหลัง จากผู้ถือประทานบัตร ในอัตราร้อยละห้าของค่าภาคหลวงแร่สำหรับแร่ทุกชนิดที่ได้ชำระไว้แล้ว

๓. หากผู้ถือประทานบัตรชำระค่าภาคหลวงแร่ไม่ครบถ้วน และได้มีการชำระค่าภาคหลวงแร่ เพิ่มเติมให้ครบถ้วนในภายหลัง ให้เรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษในส่วนที่ต้องชำระเพิ่มเติมพร้อมกับการชำระ ค่าภาคหลวงแร่ในส่วนที่ต้องชำระเพิ่มเติม พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษในส่วนที่ เพิ่มเติมไว้ในบัญชีการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษสำหรับจังหวัดนั้นด้วย และให้โอนเงินบำรุงพิเศษในส่วนที่เรียกเก็บ เพิ่มเติมเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

๔. กรณี...

๔. กรณีการขอผิดการชำระค่าภาคหลวงแร่ ให้เรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษจากผู้ถือประทานบัตร พร้อมกับการชำระค่าภาคหลวงแร่ที่ขอผิดการชำระค่าภาคหลวงแร่ไว้

๕. กรณีที่ต้องจ่ายค่าภาคหลวงแร่ที่ได้ชำระไว้แล้วคืนบางส่วนให้แก่ผู้ถือประทานบัตร ให้เจ้าพนักงานอุตสาหกรรมแร่ประจำท้องที่จ่ายคืนเงินบำรุงพิเศษในส่วนที่เกิน โดยจ่ายจากเงินบำรุงพิเศษที่ได้รับชำระในวันเดียวกันกับวันที่มีการจ่ายคืน หากไม่มีเงินบำรุงพิเศษที่ได้รับชำระไว้ในขณะนั้นพอที่จะจ่ายคืนได้ ให้เบิกเงินบำรุงพิเศษที่นำฝากคลังแล้วมาจ่ายคืน และให้ผู้รับเงินลงนามไว้เป็นหลักฐานในทะเบียนการจ่ายเงินด้วย

๖. เมื่อได้รับเงินบำรุงพิเศษแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ถือประทานบัตรไว้เป็นหลักฐาน

๗. ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด นำเงินบำรุงพิเศษที่เรียกเก็บได้ โดยให้นำฝากคลังไว้ก่อนเพื่อรอการโอนเงินบำรุงพิเศษให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เนื่องจากกระทรวงการคลัง ยังมิได้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษ หากกระทรวงการคลังได้เปิดบัญชีดังกล่าวให้แล้ว กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จะแจ้งให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัดทราบเพื่อโอนเงินบำรุงพิเศษเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษ

๘. ให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทุกจังหวัด ตรวจสอบและสรุปรายงานการจัดเก็บเงินบำรุงพิเศษเป็นยอดสุทธิของจังหวัด ประกอบด้วย รายละเอียดจำนวนเงินที่เรียกเก็บได้ จำนวนเงินที่เรียกเก็บเพิ่มเติม หรือจำนวนเงินที่ต้องจ่ายคืน และแจ้งให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม และวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี เพื่อให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดำเนินการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ ทั้งนี้ รายงานจำนวนเงินบำรุงพิเศษที่เรียกเก็บได้ยอดสุทธิ ต้องสอดคล้องกับจำนวนเงินบำรุงพิเศษที่จังหวัดได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษ ให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ในรอบระยะเวลาเดียวกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป



(นายวิษณุ หับเที่ยง)

รองอธิบดี รักษาการแทน

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กองบริการงานอนุญาต โทร. ๐ ๒๒๐๒ ๓๕๘๓

ที่ อก ๐๕๐๔/ว ๕๗๖

วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๑

เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษ

เรียน ผอ.สรข. ๑-๗

ตามที่ กพร. ได้มีหนังสือ ที่ อก ๐๕๐๔/ว๒๗๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ แจ้งให้ทราบ เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษในอัตราร้อยละห้าของค่าภาคหลวงแร่ สำหรับแร่ทุกชนิดที่ผลิตได้ จากประทานบัตร ตามประกาศ อก. ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ และการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งจะมีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดย กพร. ได้ส่งประกาศ อก. ดังกล่าว ให้เลขาธิการ คณะรัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับตามกฎหมาย และได้ประสานกระทรวงการคลัง ในการขอเปิดบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษ เพื่อให้ สอจ.ทุกจังหวัดที่เรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษจากผู้ถือ ประทานบัตร โดยโอนเงินบำรุงพิเศษเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษ เมื่อประกาศ อก. ดังกล่าว ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับ และกระทรวงการคลังได้เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเงินบำรุงพิเศษ ให้แล้ว จะแจ้งให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป นั้น

กพร. ขอเรียนว่า ประกาศ อก. ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง กำหนดอัตรา การจ่ายเงินบำรุงพิเศษ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกเก็บ และการจัดสรรเงินบำรุงพิเศษ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งให้ใช้บังคับนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จึงขอส่งประกาศ อก. ดังกล่าว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้) เพื่อทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ กพร. ได้ส่งประกาศ อก. ดังกล่าว ให้ สอจ.ทุกจังหวัด เพื่อทราบและถือปฏิบัติแล้ว พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินบำรุงพิเศษในอัตราร้อยละห้าของค่าภาคหลวงแร่ สำหรับแร่ทุกชนิดที่ผลิตได้จากประทานบัตร (รายละเอียดปรากฏตามหนังสือแจ้ง สอจ.ทุกจังหวัด ที่แนบมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายวิษณุ ทับเที่ยง)

รองอธิบดี รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่